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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um Evrópusamstarf um sjaldgæfa sjúkdóma.

Frá Ástu Möller.

Á hvern hátt hafa íslensk heilbrigðisyfirvöld tekið þátt í fimm ára áætlun Evrópusam-
bandsins vegna sjaldgæfra sjúkdóma?


